

ปฏิญญามะนิลา (Manila Declaration)

สมาชิกรัฐสภาจาก ๔๑ ประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก ๖ ภูมิภาคของการลูกเสือ (แอฟริกา, เอเชีย, เอเชีย-แปซิฟิก, ยุโรป และอเมริกา) ได้ประชุม ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๒ โดยให้ความสำคัญสูงสุดแก่การศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

สมาชิกรัฐสภาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน จากปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้สะท้อนมา

สมาชิกรัฐสภาได้นับว่า หนึ่งในปัญหาหลักในปัจจุบันคือการศึกษาในระบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ที่มักจะได้รับพิจารณาว่าเป็นรูปแบบของการศึกษาที่จำเป็นแต่เพียงรูปแบบเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าว การศึกษานอกระบบ (ดังที่เสนอโดยการลูกเสือ) จึงถูกประเมินค่าและนำมาใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นในบางครั้ง ทั้งที่เป็นทางเลือกทางการศึกษาที่ดีกว่าในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนในการปรับตัวให้เข้ากับวิวัฒนาการทางสังคม

ฉะนั้น ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๒ จึงขอประกาศว่า การตระหนักถึงคุณค่าสากลของการศึกษานอกระบบสำหรับเยาวชน ทั้งในระดับชาติและในประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่องค์การภาคเยาวชนได้ประสบผลสำเร็จมาแล้ว อาทิ การลูกเสือ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน

ภายใต้เจตนารมณ์ของคำมั่นแห่งวัลปารายโซ (Commitment of Valparaíso) ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๗ สมาชิกรัฐสภาที่เป็นลูกเสือได้มาประชุมกัน ณ กรุงมะนิลา และได้ให้คำมั่นที่จะสานต่อความพยายามในการ “ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและบัญญัติกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางการศึกษาในภาพรวม” (คำมั่นแห่งวัลปารายโซ, ข้อ ๔)

สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกจะดำเนินการต่อไปนี้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม

- รวบรวมกฎหมายระดับชาติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบโดยทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับการลูกเสือโดยเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมและทำให้กฎหมายเหล่านั้นเป็นที่รับรู้
- ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษานอกระบบและการมีส่วนร่วมเสริมสร้างของการลูกเสือ ในฐานะที่เป็นความเคลื่อนไหวทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ด้วยเป็นประเด็นสำคัญที่ได้มีการอภิปรายระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้
- ให้รัฐสภาของประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงบทบาทขององค์การภาคเยาวชนที่มีใช้องค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะองค์การลูกเสือ ในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมสำหรับเยาวชน การตระหนักดังกล่าวจะนำมาซึ่งความเข้าใจและการให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นจากองค์กรนิติบัญญัติต่าง ๆ
- ช่วยในการเผยแพร่ การทำความเข้าใจ และการปฏิบัติตามเอกสาร เรื่อง “การศึกษาของเยาวชน ถ้อยแถลง ณ เวลาเริ่มต้นของศตวรรษที่ ๒๑”

- มีส่วนร่วมในกิจการของลูกเสือตามที่ได้ลงนามในปฏิญญา ทั้งทางตรง หรือ
- มีส่วนร่วมในกิจการของการประชุมระหว่างประเทศของรัฐมนตรีด้านเยาวชน ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นโดยสหประชาชาติ ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ตามคำเชิญของรัฐบาลโปรตุเกส และการประชุมระหว่างประเทศด้านการศึกษา จัดขึ้นโดยสำนักงานระหว่างประเทศด้านการศึกษา (ยูเนสโก) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ณ กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๐